



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Chiều ngày 3/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện,

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố. Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện các nhiệm vụ chính

trị của tỉnh diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực vượt bậc, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Các cấp ủy, tổ chức đảng

trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả tích cực. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 song kinh tế của tỉnh vẫn duy trì mức tăng trưởng dương, GRDP năm 2020 ước tăng 3,23% so với năm 2019; tổng giá trị sản xuất ước tăng 1,8%.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021; nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020, kế hoạch năm 2021 tỉnh Thái Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo đồng tình thảo luận làm rõ (Xem tiếp trang 4)

THU THÚY

Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Sáng ngày 3/12, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (7/12/1970 - 7/12/2020). Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh dự lễ kỷ niệm.

Năm 1970, khi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và giải phóng dân tộc, nhận thấy rõ vai trò, trọng trách của VHNT trong cổ vũ, vận động nhân dân, Ủy ban Hành

chính tỉnh đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập Hội VHNT Thái Bình, là một trong những hội được thành lập sớm nhất cả nước. 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, hội viên Hội VHNT Thái Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo, dùng ngòi bút, tác phẩm và trái tim yêu nước làm vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Qua 10 kỷ đại hội, đến nay

TÚ ANH

Vũ Thư Lễ hội chùa Keo mùa thu thành công, an toàn

Chiều ngày 3/12, huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác tổ chức lễ hội chùa Keo mùa thu năm 2020.

Năm nay, do chú trọng phòng, chống dịch Covid-19 nên lễ hội chùa Keo mùa thu được tổ chức giảm thiểu quy mô, chỉ có phần lễ với các nghi thức truyền thống, không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian. Lượng khách tham dự lễ hội năm nay giảm nhẹ so với mọi năm nên không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Công tác an ninh trật tự được bảo đảm, không xảy ra cháy, nổ, không có tình trạng cờ bạc, ăn xin; tình trạng trộm cắp, đối tiền lẻ, xem bói giảm rõ rệt so với các năm trước. Ban tổ chức lễ hội chùa Keo đã trả lại giấy tờ và số tiền 6,5 triệu đồng của 2 du khách làm rơi tại lễ hội. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát tốt, không xảy ra ngộ độc thực phẩm, khuôn viên chùa Keo thường xuyên được làm sạch, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Đánh giá chung, lễ hội chùa Keo mùa thu năm nay được tổ chức thành công, an toàn, trang nghiêm, tiết kiệm, có nhiều đổi mới tiến bộ so với các năm trước.

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp ý kiến, đề xuất một số vấn đề như đẩy nhanh tiến độ mở rộng quy hoạch chùa Keo, quan tâm đầu tư nâng cấp một số hạng mục công trình chùa Keo như mái ngói, chân cột, hệ thống điện trong nội tự để bảo đảm an toàn cho du khách về tham quan chùa Keo vào dịp lễ hội chùa Keo mùa xuân năm 2021.

QUỲNH LƯU

Vũ Thư, Kiến Xương Hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021

Huyện Vũ Thư và Kiến Xương là hai địa phương đầu tiên trong tỉnh hoàn thành công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.

Sau khi sơ tuyển tại cơ sở, huyện Vũ Thư điều 1.339 thanh niên, huyện Kiến Xương điều 1.300 thanh niên tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tập trung tại huyện. Trong những ngày tổ chức khám tuyển, huyện Vũ Thư có 685 thanh niên lên khám, đạt 51,2%, còn huyện Kiến Xương có 688 thanh niên lên khám, đạt 52,9%. Qua các vòng khám tuyển, số thanh niên của huyện Kiến Xương đạt sức khỏe chiếm 45,3% so với số thanh niên tham gia khám tuyển; huyện Vũ Thư có số thanh niên đạt sức khỏe chiếm 35,4% so với tổng số thanh niên tham gia khám tuyển.

Năm 2021, hai huyện Vũ Thư và Kiến Xương được cấp trên dự kiến phân bổ chỉ tiêu giao quân 660 tân binh, trong đó huyện Vũ Thư 335 tân binh. Hiện nay, các huyện, thành phố còn lại trong tỉnh đang tổ chức khám tuyển theo kế hoạch đã được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh thông qua.

TÁT ĐẠT

Tập huấn kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người khuyết tật

Sáng ngày 3/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người khuyết tật.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 đại biểu là người khuyết tật và thân nhân người khuyết tật tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Các đại biểu được truyền đạt các kiến thức cơ bản về kỹ năng, phương pháp chăm sóc người khuyết tật: khái niệm về khuyết tật, những tác động của khuyết tật đến bản thân, gia đình và xã hội; nguyên nhân của khuyết tật, mức độ khuyết tật, các dạng khuyết tật; phương pháp thực hành, cách nhận biết và xử lý các bệnh gây ra khuyết tật và một số hoạt động nghiệp vụ chăm sóc, phục hồi chức năng cho người khuyết tật...

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng về người khuyết tật, từ đó thay đổi hành vi của người thân đối với người khuyết tật, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc và tạo cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật trong đời sống xã hội.

NGUYỄN CƯỜNG

ĐÔNG HƯNG

Triển khai mô hình điểm an toàn thực phẩm

Từ nay đến hết năm 2020, Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng thực hiện triển khai xây dựng mô hình điểm về an toàn thực phẩm tại 20 nhà hàng của 20 xã, thị trấn.

Các mô hình điểm an toàn thực phẩm có khu vực chế biến một chiều, kho chứa đựng thực phẩm, bàn chế biến bảo đảm an toàn, nhà vệ sinh riêng biệt xa khu chế biến, dụng cụ chế biến, chứa đựng, bảo quản đủ và phù hợp, dụng cụ thu gom rác thải kín, sạch sẽ; trang thiết bị và dụng cụ để làm sạch, có dụng cụ chứa và làm đồ sống, đồ chín riêng, đủ nước sạch và hóa chất tẩy rửa theo quy định... Nhân viên làm việc tại các nhà hàng phải khám sức khỏe theo quy định, đội mũ, đeo khẩu trang, mặc tạp dề, giặt tay... Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm phải có số theo dõi nguồn gốc thực phẩm, có hợp đồng cung cấp nguyên liệu. Trong quá trình thực hiện mô hình các ngành chức năng của huyện sẽ tập huấn các bước xây dựng mô hình điểm và thành lập các tổ giám sát hoạt động triển khai mô hình tại xã, thị trấn. Thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai để áp dụng các biện pháp cải thiện, nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm tại các mô hình điểm.

THU HIỀN

Thực hiện mô hình "Chăn nuôi lợn và gia cầm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu"

Mô hình "Chăn nuôi lợn và gia cầm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu" được Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) triển khai thực hiện từ tháng 3/2020 theo dự án khuyến nông trung ương năm 2020 tại 6 hộ chăn nuôi của hai xã Quỳnh Hội và Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) với quy mô 2.100 con lợn. Để thực hiện mô hình, Chi cục đã cấp phát vật tư cho 6 hộ chăn nuôi với 3.150 liều vắc-xin lở mồm long móng, 2.100 liều vắc-xin dịch tả tế bào, 54.600 lít hóa chất, 2.100 liều thuốc tẩy ký sinh trùng và 6 bộ thiết bị dụng cụ sát trùng chuồng nuôi, khu vực chăn nuôi và dụng cụ thú y. Ngoài hỗ trợ vật tư, các hộ tham gia dự án còn được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, giám sát sau tiêm phòng và được hỗ trợ làm hồ sơ để nghị chứng nhận cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Sau 8 tháng triển khai thực hiện, đến nay mô hình đã hoàn thành được các mục tiêu với tỷ lệ bảo hộ bệnh dịch tả lợn đạt 100%, bệnh lở mồm long móng đạt 77,33%; 5/6 hộ chăn nuôi được chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh và hiệu quả kinh tế tăng trên 16% so với các hộ không tham gia mô hình có cùng quy mô.

THANH HUYỀN

Chủ động phòng, chống cháy, nổ dịp cuối năm

(Xem trang 2)



Các lực lượng phối hợp diễn tập phương án chữa cháy tại kho xăng dầu Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà.

Đam mê "nghề" chăm sóc sức khỏe

(Xem trang 3)